



1914

31 ต.ค. 2566

ท.๐๐

วส

ที่ นค ๐๐๒๓.๑๑/ว ๓๖๕๐

ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

ถนนพิสัยสรเดช นค ๔๓๑๒๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย, นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว, นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑๙๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๓๙๗

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยแจ้งชักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบ
เบิกจ่ายตรง นั้น

อำเภอโพนพิสัยได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองคายว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจ
ตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติราชการแทน โดยให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และพิจารณาการขอทำความตกลงก่อนดำเนินการ หรือเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

Handwritten notes and signatures on the left side of the document.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชลิตา ศรีสะอาด)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(นายถาวร สังขมาน)

นายอำเภอโพนพิสัย

(นางพิศ อัคร์พรหม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(นายนเรศ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๓๒๐๖ ๖๔๑๓

หนองคาย “เมืองน้ำอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”



ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๑๕๓

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
และนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑๙๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๕๗
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย แจ้งชักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง นั้น

จังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว
สะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทน โดยให้อำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
การปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และพิจารณาการขอทำ
ความตกลงก่อนดำเนินการ หรือเบิกจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของ
ทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐศาสตร์ จิตชู)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒ ๒๘๖๗ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๖๔

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท้องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”



ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๕๑๕๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สนง.สจจ.นค.
เลขที่รับ ๕4๑๕
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เวลา
ผู้รับ
 ฝ.บ.ท. กง.กม.
 กง.บ.ถ. กง.กง.
 กง.สส. กง.บ.ป.

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑๙๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งชักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบเบิกจ่ายตรง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเป็นการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๙๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทน โดยให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และพิจารณาการขอทำความตกลงก่อนดำเนินการ หรือเบิกจ่ายเงิน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้มีสิทธิถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายอดิสร สุนทรวิภาต โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑ ๕๓) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติ
ราชการแทน โดยให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และพิจารณาการขอทำความตกลงก่อนดำเนินการหรือเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว

๑.๑ ให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสาร และหลักฐานการลงทะเบียนสิทธิของตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ต่อนายทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๑.๒ ให้ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิการเบิกจ่ายตรง
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทาง ดังนี้

(๑) โทรสายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ กด ๒

(๒) www.nhso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิ หรือ คลิก <https://eservices.nhso.go.th>

(๓) แอปพลิเคชัน สปสช. ทั้งระบบ Android และ iOS เลือก ตรวจสอบสิทธิตนเอง

(๔) ตรวจสอบสิทธิผ่าน โฉน่ สปสช. โดยสแกน QR CODE

๒. นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ดำเนินการเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวให้ถูกต้อง
และบันทึก ปรับปรุง แก้ไข หรือรับรองข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับผู้มีสิทธิ นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม อย่างเคร่งครัด

๔. กรณีประเภทผู้ป่วยนอก สถานพยาบาลของทางราชการ

ให้ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้
สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น เว้นแต่สถานพยาบาล
ของทางราชการไม่มีการให้บริการหรือไม่ได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ให้สำรองจ่ายเงินไปพลางก่อนแล้วนำ
ใบเสร็จรับเงินมายื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อส่งเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑๙๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๕. กรณีประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ

ให้ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น

กรณีผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง หากเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาลให้ดำเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ดำเนินการลงทะเบียนสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่จะจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดแจ้งต่อสถานพยาบาล เพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง

กรณีผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง แต่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และได้มีการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน ให้นำใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานต่าง ๆ มายื่นส่งเบิกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อส่งเบิกเงินกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยไม่ต้องขอทำความตกลงต่อกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด สำหรับผู้มีสิทธิรายได้ที่ยื่นขอทำความตกลงต่อกระทรวงมหาดไทยไว้ก่อน หลักเกณฑ์นี้กำหนดให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยอนุโลม
